

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 5 năm 2024

Số: 87/TB-MTTQ-BTT

## **THÔNG BÁO**

### **Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024**

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với HĐND, UBND thành phố giai đoạn 2021-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và kiến nghị một số nội dung đối với HĐND và UBND thành phố cụ thể như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN**

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, toàn thành phố tích cực thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Nhân dân đánh giá cao các hoạt động của HĐND, UBND thành phố đã đổi mới, có nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác quản lý điều hành, thành lập các tổ công tác tháo gỡ khó khăn tại các địa phương và các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, khớp nối hạ đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao; bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành tiếp tục dành nhiều sự quan tâm. Công tác an sinh xã hội được tập trung chú trọng, an ninh chính trị trật tự an toàn trên địa bàn ổn định, kinh tế phát triển<sup>(1)</sup>.

Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, trang trí chào Xuân, đón Tết được đông đảo nhân dân tham gia đồng tình hưởng ứng, ủng hộ vì sự phát triển thành phố<sup>(2)</sup>. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết đón Xuân: tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới Giáp Thìn – 2024, tổ chức hội thi trang trí các tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp với sự chung tay của Nhân dân, nhiều khu vực công cộng được trang trí lộng lẫy, tạo các điểm check-in; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đa dạng trong Lễ hội Tam Kỳ - Mùa hoa Sưa

---

<sup>1</sup> Dịp Tết Giáp Thìn vừa qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã trao 2.852 suất quà, tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ đã kết nối, vận động quý mạnh thường quân trao 782 suất quà, tổng giá trị là 421 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 xã, phường đã trao 2.070 suất quà, tổng giá trị hơn 1,12 tỷ đồng đến tay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, các tổ chức chính trị xã hội thành phố cũng đã kết nối, trao tặng 1.288 suất quà, tổng giá trị gần 700 triệu đồng đến các đoàn, hội viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

<sup>2</sup> Triển khai hội thi trang trí tuyến đường trang trí xanh - sạch - đẹp với 350 tuyến đường, làm mới 241 cổng chào, hơn 4.500 lá cờ Tổ quốc, đèn nháy, đèn lồng, vận động Nhân dân tham gia dọn vệ sinh, phát quang hơn 15.630m bụi rậm ven đường và đóng góp hơn 4.857 ngày công; các hội thi nấu bánh chưng, bánh tét; hội diễn văn nghệ; các giải bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng....

như: giải cờ làng, triển lãm, chương trình nghệ thuật, đua thuyền... đã thu hút đông đảo người dân trong và ngoài thành phố quan tâm theo dõi và tham gia.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững. Đặc biệt, trước trong và sau tết lượng công an trên toàn địa bàn thành phố đã triệt phá nhiều vụ việc trộm cắp, ma túy, chế tạo pháo trái phép, cho vay nặng lãi...

Bên cạnh đó, người dân bày tỏ sự đồng thuận trước việc đầu tư hạ tầng đô thị ngày càng đồng bộ; nhiều công trình giao thông dở dang đến nay từng bước được khớp nối, mở rộng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm như: đường Bạch Đằng và Khu dân cư phía Tây đường Bạch Đằng; đường bao Nguyễn Hoàng, đường N10... và các dự án xã hội hóa đầu tư mạnh mẽ trong năm 2024.

Tuy nhiên, Nhân dân trong thành phố vẫn còn vấn đề băn khoăn, lo lắng đó là: Bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp đã ảnh hưởng đến kinh tế; tình hình tăng giá, nguyên liệu, các mặt hàng tiêu dùng; tình trạng vi phạm pháp luật và ATGT, các tệ nạn xã hội; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định cư vẫn còn nhiều khó khăn; tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; tín dụng đen có chiều hướng gia tăng; tình hình diễn biến thời tiết khắc nghiệt... gây lo lắng trong Nhân dân.

## **II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

### **1. Công tác tham gia xây dựng và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật**

#### **1.1. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến cơ sở đã trực tiếp tham gia và góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và dự thảo văn bản của cấp uỷ, HĐND và UBND cùng cấp. Sau khi nghiên cứu các nội dung dự thảo, đã tổng hợp đầy đủ nội dung tham gia góp ý gửi cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu.

Thường xuyên tiếp nhận các ý kiến góp ý của Nhân dân thông qua các hình thức góp ý trực tiếp, gián tiếp, bằng văn bản, qua trang thông tin điện tử, trang cộng đồng Fanpage Mặt trận Tam Kỳ, Zalo... của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

#### **1.2. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật**

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức **24 Hội nghị** tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, chấp hành chính sách, pháp luật với **2.272 lượt** người tham dự, nội dung chủ yếu về triển khai các văn bản luật, các chương trình, nghị quyết... các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ban hành kế hoạch số 181/KH-MTTQ-BTT ngày 25/3/2024

về thực hiện công tác thông tin tuyên truyền năm 2024; kế hoạch số 190/KH-MTTQ-BTT ngày 10/5/2024 về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác Mặt trận năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...phối hợp tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết của HĐND thành phố thông qua tại các kỳ họp HĐND tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026...

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường tích cực phối hợp tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở<sup>(3)</sup>, từ đầu năm đến nay tổng số vụ hoà giải được thực hiện là **29 vụ**, hoà giải thành công **22 vụ**, hoà giải không thành công là **05 vụ**, đang hoà giải là **22 vụ**. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (Ban TTND) xã, phường và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (Ban GSĐTCCĐ) ở cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với phòng Tư pháp thành phố, phòng Tài nguyên Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Video tiêu phẩm tuyên truyền luật Đất đai năm 2024” nhằm đẩy mạnh phương châm “hướng về cơ sở” để nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Cuộc thi nhằm tuyên truyền phổ biến đến đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân về công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, đồng thời tuyên truyền để người dân nắm vững các nội dung cơ bản của Luật, nâng cao trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật và đưa pháp luật về đất đai đi vào cuộc sống; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

## **2. Thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động tiếp công dân được MTTQ Việt Nam thành phố đến cơ sở thực hiện thường xuyên; từ đầu năm đến nay Mặt trận Tổ quốc các cấp từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp tiếp hơn **260 lượt** công dân. Giải thích và hướng dẫn công dân chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc đã có kiến nghị. Hầu hết các trường hợp khi hướng dẫn chuyển đi đều được các cơ quan chuyên môn giải đáp đầy đủ và đúng luật.

Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức **44 Hội nghị** tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND các cấp với **3.841 lượt** cử tri tham dự. Tại các hội nghị có hơn **419 lượt** cử tri phát biểu ý kiến, đa số các ý kiến đã được đại biểu HĐND trả lời trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến còn lại được tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. MTTQ các cấp từ thành phố đến cơ sở thường xuyên theo dõi kết quả giải trình của các cơ quan chức năng, thông báo kết quả các kỳ họp cho cử tri và Nhân dân; tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp.

<sup>(3)</sup> Toàn thành phố có 85 tổ hòa giải, với 501 hòa giải viên.

### 3. Thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội

#### 3.1. Hoạt động giám sát

Ban hành kế hoạch số 171/KH-MTTQ-BTT ngày 09/01/2024 về Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Tam Kỳ năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch chủ trì, tổ chức **03 cuộc** giám sát:

+ Giám sát công tác tuyên chọn, gọi công dân nhập ngũ đối với UBND phường Hòa Hương<sup>(4)</sup> và UBND xã Tam Ngọc

+ Giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương gắn với thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đối với đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường An Phú<sup>(5)</sup>.

- Phối hợp với Thường trực và các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát **24 cuộc** tại các phòng, ban, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thành phố. Đồng thời đề xuất nội dung giám sát năm 2024 của với Thường trực HĐND thành phố theo quy định.

Bên cạnh đó, qua tổng hợp các ý kiến kiến nghị của nhân dân, Mặt trận thành phố đã tổ chức khảo sát tình hình ô nhiễm môi trường tại hồ Nguyễn Du (đoạn Trung Nữ Vương – phường Tân Thạnh).

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường chủ trì tổ chức **08 cuộc** giám sát<sup>(6)</sup>. Qua giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố kịp thời phát hiện hiện những vấn đề hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền các cấp; đồng thời ban hành văn bản kiến nghị gửi đến HĐND, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giải quyết những bất cập, vướng mắc, thiếu sót theo thẩm quyền.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các Ban TTND cấp xã đã giám sát **11 vụ việc**; các Ban GSĐTCCĐ tổ chức giám sát **13 công trình, dự án** và đã phát hiện, kiến nghị những tồn tại hạn chế.

---

<sup>4</sup> <https://matrantamky.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/mat-tran-thanh-pho-to-chuc-giam-sat-cong-tac-tuyen-chon-goi-cong-dan-nhap-ngu-tai-phuong-hoa-huong-512.html>

<sup>5</sup> <https://matrantamky.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/mat-tran-thanh-pho-giam-sat-dong-chi-pho-bi-thu-dang-uy-chu-tich-hdnd-phuong-an-phu-529.html>

<sup>6</sup> Nội dung giám sát tập trung: giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về trợ cấp Tết cho các đối tượng chính sách, xã hội; đối tượng hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán các chương trình An sinh xã hội năm 2024 (An Sơn); Giám sát QCDC đối với QDC khối phố Mỹ Nam; Giám sát cấp quà, tiền từ nguồn ngân sách hỗ trợ đối tượng chính sách, đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (An Mỹ); Giám sát kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn thương tích đuối nước tại các nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn phường năm 2024 (An Phú); Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW đối với đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hòa – Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Thăng (Tam Thăng); Giám sát về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án công trình do UBND phường Hoà Hương làm chủ đầu tư từ 2022 đến nay (Hoà Hương).

### 3.2. Hoạt động phản biện xã hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ban hành Kế hoạch và chủ trì tổ chức **Hội nghị** góp ý, phản biện xã hội về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Tam Kỳ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phường tổ chức **02 hội nghị** góp ý, phản biện xã hội đóng góp nhiều ý kiến vào các văn bản, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương (An Sơn, An Mỹ).

Sau các hội nghị góp ý, phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và xã, phường tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý, phản biện của các tổ chức, cá nhân và ban hành văn bản đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh và phúc đáp theo quy định.

### 4. Công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Xây dựng kế hoạch số 175/KH-MTTQ-BTT ngày 21/02/2024 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2024<sup>(7)</sup>. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh, của thành phố liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; tham gia góp ý vào các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Thường xuyên phối hợp giám sát các cơ quan, đơn vị, cán bộ Đảng viên trong việc triển khai thực hiện các chương trình dự án, sử dụng các nguồn lực trong công vụ. Qua giám sát chưa thấy nổi lên những vụ việc tham nhũng, lãng phí cần kiến nghị xử lý.

Xây dựng các nội dung tham mưu cho BTV Thành ủy tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, hữu trí về xây dựng văn hóa, con người Tam Kỳ. Tuy nhiên, đến nay chưa triển khai thực hiện.

Tổ chức được **Diễn đàn** “Lắng nghe ý kiến ngư dân” năm 2024, tại diễn đàn đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị phản ánh với Bộ CHQS Biên phòng tỉnh, UBND thành phố theo quy định; Bên cạnh đó các xã, phường cũng đã tổ chức **03 diễn đàn, đối thoại** góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền (An Mỹ, Tam Thăng, Hoà Hương).

### 5. Tham dự kỳ họp, phiên họp của HĐND, Thường trực HĐND và UBND thành phố

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp thường kỳ của HĐND thành phố và Thường trực HĐND thành phố; tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND thành

<sup>7</sup> <https://mattrantamky.vn/vi/laws/detail/Thuc-hien-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-tieu-cuc-nam-2024-222/>

phổ khi được mời; tích cực tham gia góp ý xây dựng chương trình, nội dung các kỳ họp của HĐND thành phố; các dự thảo nghị quyết, đề án phát triển kinh tế - xã hội trình tại các kỳ họp của HĐND thành phố trong năm 2024;

### **III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

1. Nghị quyết 35 của tỉnh về đầu tư phát triển kinh tế cho Nông nghiệp đem lại cho người nông dân nhiều lợi ích, người dân rất hoan nghênh, phấn khởi...tuy nhiên việc giải ngân cho người dân gặp nhiều khó khăn, phức tạp về thủ tục. Do vậy cần có sự hướng dẫn cụ thể để nhân dân thụ hưởng chính sách theo chính sách này.

2. Tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án của tỉnh trên địa bàn thành phố tuy được các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, nhiều dự án đô thị đã được tập trung triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình, dự án tiến độ chậm, kéo dài, chậm thi công (kể cả sau Tết Nguyên đán)...ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

3. Công tác BT-GPMB-TĐC thuộc Dự án đường bao Nguyễn Hoàng tiến độ chậm, việc triển khai Dự án chưa đồng bộ, cơ chế chính sách BTGPMB có thay đổi...Do vậy tâm lý của các hộ dân bị ảnh hưởng có những lo lắng, ít nhiều ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền vận động.

4. Hiện nay một số diện tích đất canh tác còn bỏ hoang do người dân không sản xuất, canh tác bởi vì đời sống nông nghiệp thu nhập thấp, người dân không làm. Cần rà soát và có giải pháp để đưa đất vào sản xuất.

5. Hiện nay trên địa bàn nhiều tuyến đường có nhiều loại dây điện, cáp...chưa được bó gọn, gây ảnh hưởng mỹ quan và nguy hiểm. Đề nghị quan tâm giải quyết.

6. Hiện nay xe thu gom rác của công ty môi trường khi thu gom để các thùng rác của người dân không đúng nơi quy định, gây nguy hiểm cho giao thông và mất mỹ quan đô thị, đặc biệt là các tuyến đường kiệt, hẻm. Đề nghị làm việc với Cơ quan thu gom rác khắc phục.

8. Dự án Khu phố chợ trên địa bàn phường Trường Xuân triển khai chậm, môi trường ô nhiễm, mùa mưa bị ngập úng, rác thải trôi vào nhà người dân...do vậy nhân dân thường xuyên phản ánh. Đề nghị quan tâm giải quyết dứt điểm.

9. Lò giết mổ Trường Xuân xả thải xuống khu dân cư Nguyễn Hoàng chảy ra kênh ADB (phường An Sơn) bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng môi trường; Đề nghị tiến hành đập nắp mương tràn ADB theo kiến nghị của nhân dân.

10. Đề nghị nhanh chóng triển khai dự án vớt bèo trên sông Bàn Thạch.

11. Đề nghị UBND thành phố, Công an thành phố, các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo giả danh cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản qua mạng internet; tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường nhằm khắc phục

tình trạng bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử, vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh niên hiện nay.

Trên đây là Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024.

**Nơi nhận :**

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường;
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ba**